

# Cần sự vào cuộc từ các doanh nghiệp

Những năm qua, Thái Bình luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhất là giá trị sản xuất ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ luôn đạt mức hai con số. Có được kết quả đó là do UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức họp với các doanh nghiệp để động viên đồng thời nhắc nhở, gắn trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ tại tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 60/300 doanh nghiệp đang có hoạt động xuất nhập khẩu chưa làm thủ tục kê khai hải quan tại Thái Bình. Điều này không chỉ làm giảm nguồn thu ngân sách cho tỉnh mà còn không phản ánh trung thực nền kinh tế địa phương.



Tổng công ty May 10 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 200 triệu USD/năm, tuy nhiên đến nay chưa làm thủ tục kê khai hải quan tại tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục hải quan của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Bình đã gửi công văn và đến trực tiếp một số doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp. Kết quả, từ tháng 8/2017 đến nay đã có thêm 6 doanh nghiệp thực hiện kê khai hải quan tại tỉnh như Công ty TNHH Ivory Việt Nam, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Đại

Dũng, Công ty TNHH May Hưng Nhân, Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin... Nhiều doanh nghiệp chưa làm thủ tục tại tỉnh với các lý do phổ biến như thực hiện kê khai gấp, kê khai nhiều và kê khai qua công ty mẹ hoặc đã quen thuê làm dịch vụ nên ngại thay đổi.

Là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn với 4 nhà máy ở Thái Bình nhưng lại chưa thực hiện các nghĩa vụ nhà nước tại tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc Tổng công

ty May 10 cho biết: Lý do chúng tôi chưa kê khai thủ tục ở Thái Bình là do May 10 có 18 nhà máy tại 7 tỉnh, thành phố với đặc thù của ngành may là thời gian làm gấp đồng thời khách hàng ngày càng thay đổi nên các đơn hàng thường xuyên chuyển giữa các nhà máy với nhau, do đó, nếu kê khai tại tỉnh sẽ chưa biết phải làm thủ tục như thế nào. Ngoài ra, để làm được điều đó thì May 10 phải có một bộ phận nhân sự ở Hà Nội và ở Thái Bình chuyên về việc kê khai ở các tỉnh,

như thế sẽ mất nhiều thời gian của doanh nghiệp. Tuy nhiên, May 10 chắc chắn sẽ chuyển về Thái Bình kê khai trong thời gian tới vì quy mô ở Thái Bình tương đối lớn.

Tương tự như May 10, Công ty TNHH Minh Trí tại Thái Bình cũng có 5 đơn vị hoạt động ở 3 tỉnh, thành phố khác nhau nên toàn bộ những thủ tục về xuất nhập khẩu ở các tỉnh cũng như các thủ tục làm việc với khách hàng được tập trung hết tại trụ sở chính tại Hà Nội. Do đó, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty ở Thái Bình khá lớn, tới 52 triệu USD/năm, song đến nay đơn vị này vẫn chưa kê khai ở tỉnh.

Lý do các doanh nghiệp đưa ra lại không vướng ở các số, ngành của tỉnh mà quan trọng nhất là hành động của các doanh nghiệp. Trong khi hiện nay

ngành Hải quan đã làm thủ tục khai báo điện tử nên các doanh nghiệp có thể ngồi bất cứ đâu, ở vị trí nào cũng khai báo được về Thái Bình. Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan khẳng định: Tất cả các vấn đề về thủ tục hải quan hiện nay rất thuận lợi nên những vấn đề các doanh nghiệp đưa ra không có gì là không giải quyết được mà quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với tỉnh. Các doanh nghiệp nên hòa chung với khí thế phát triển của tỉnh để cùng với cộng đồng doanh nghiệp góp sức cho tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, phía hải quan cũng phải mở rộng khả năng địa bàn hoạt động ra các tỉnh để đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu cho tỉnh.

Trong bối cảnh Thái Bình có nhiều cơ hội tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp như khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển sắp triển khai, nếu các doanh nghiệp không chớp thời cơ để phát triển, đóng góp cho tỉnh đó là điều rất đáng tiếc. Vì thế, các doanh nghiệp nên sớm thực hiện kê khai thủ tục hải quan tại Thái Bình để tăng nguồn thu, kim ngạch xuất nhập khẩu, phản ánh đúng năng lực thu hút đầu tư của tỉnh.

## Chi cục Hải quan Thái Bình:

- Năm 2017 đã làm thủ tục cho 268 doanh nghiệp với trên 50.000 tờ khai; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã làm thủ tục là 2,6 tỷ USD, số thuế nộp ngân sách tỉnh 1.167 tỷ đồng;
- 4 tháng đầu năm 2018 làm thủ tục cho trên 230 doanh nghiệp với trên 18.000 tờ khai; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 950 triệu USD;
- Tính đến ngày 10/5 đã thu 614,4 tỷ đồng, đạt 72,2% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

## Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh



Những năm qua, Hiệp hội đã có quy chế phối hợp với Chi cục Hải quan Thái Bình, trong đó có nhiều lĩnh vực Chi cục phải có trách nhiệm tạo điều kiện thông thoáng nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Hiệp hội cam kết sẽ đưa thông tin của hải quan đến các doanh nghiệp và khuyến khích, động viên doanh nghiệp tham gia kê khai tại tỉnh. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ thành lập bộ phận tư vấn tại văn phòng của Hiệp hội để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trong đó có tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu của hải quan. Tuy nhiên, tôi vẫn mong Chi cục Hải quan Thái Bình cải tiến mạnh hơn nữa về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp làm thủ tục kê khai tại tỉnh.

## Ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao



Công ty đã làm thủ tục kê khai xuất nhập khẩu ở Chi cục Hải quan Thái Bình 2 năm qua, trong đó năm 2017 đã mở được 10.000 tờ khai với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 274 triệu USD. Dự kiến năm 2018 Công ty sẽ có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 365 triệu USD, trong đó xuất khẩu khoảng 240 triệu USD, nhập khẩu khoảng 125 triệu USD nên chắc chắn số lượng tờ khai sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi thấy rất mừng vì tất cả thủ tục khai báo hiện nay rất thuận lợi do công nghệ thông tin phát triển, hơn nữa nhân viên tại Thái Bình có kỹ năng rất tốt. Đặc biệt, thời gian tới, lĩnh vực thương mại điện tử của các khách hàng dệt may ngày càng phát triển, yêu cầu về sự thay đổi của khách hàng càng lớn, do đó việc mở tờ khai và thực hiện xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Thái Bình sẽ rất thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

## Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý



Công ty đã thực hiện kê khai thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Bình ngay từ khi thực hiện lô hàng xuất khẩu đầu tiên. Từ đó tới nay Công ty cảm thấy rất yên tâm và hài lòng với sự phối hợp của Chi cục, đặc biệt là sự nhanh chóng vào cuộc xử lý các khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, Công ty đã thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tương đối đều đặn về mặt hàng sợi cung ứng cho ngành dệt may với khoảng hơn 5 triệu USD/tháng. Công ty luôn nhận thức rằng khi doanh nghiệp đã được hưởng nhiều ưu đãi cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh thì không có lý do gì lại không thực hiện nghĩa vụ thuế tại tỉnh. Vì thế, năm 2019, Trà Lý sẽ có một nhà máy tại Hưng Yên vào hoạt động nhưng chắc chắn sẽ làm thủ tục hải quan cho nhà máy đó tại Thái Bình để đóng góp ngân sách cho tỉnh.

THU THỦY

# Kiến Xương Đê, kè, cống chưa an toàn

Để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2018, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ hệ thống đê, kè, cống. Tuy nhiên, trước sự xuống cấp của nhiều công trình, việc bảo đảm an toàn cho hệ thống đê đang là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương.



Chất thải vật liệu xây dựng trái phép lên hành lang bảo vệ và thân đê ở xã Minh Tân (Kiến Xương).

Tuyến đê tả Hồng Hà 2 đoạn từ K193+200 đến K193+900 từ xã Bình Thanh đi xã Bình Định dài 700m. Hiện tại đoạn đê này không có cơ chống thấm, chưa được đắp nâng cấp hoàn chỉnh, cao trình mặt đê thấp hơn so với thiết kế từ 0,7 - 0,8m. Điều đáng lo ngại nhất đối với đoạn đê này là có nhiều hộ dân xen lẫn chân đê, vượt thổ làm nhà và xây dựng công trình phụ vi phạm Luật Đê điều. Cục bộ, có đoạn đê không còn mái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thân đê. Theo ông Đỗ Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Bình Thanh, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ



Hệ thống mô kè bãi sông khu vực xã Vũ Bình (Kiến Xương) đang xuống cấp nghiêm trọng.

đê và xâm phạm trực tiếp vào thân đê tồn tại nhiều năm qua, việc xử lý rất khó khăn, ảnh hưởng đến công

tác phòng, chống thiên tai của địa phương.

Ông Bùi Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình cho

biết: Không chỉ mặt đê xuống cấp trầm trọng mà hệ thống kè bảo vệ cũng đang có diễn biến xấu rất nhanh. Cụ thể, tại vị trí mô kè M6 - M7 có cung sạt dài 51m, tâm cung sạt cách chân đê 14m, mái kè bị xô tụt nghiêm trọng, đỉnh kè bị gãy tụt hẳn xuống, nhiều chỗ không còn đá. Giữa mô kè M5 - M6 cung sạt dài 24m, mái kè bị xô tụt, đỉnh kè bị gãy hoàn toàn. Cách mô kè M4 về thượng lưu 15m có cung sạt dài 13m, mái kè bị xô tụt, đỉnh kè bị gãy, đất bãi bị moi lở từ 1 - 2m. Các mô kè còn lại từ M1 - M4 cũng diễn biến xấu có nguy cơ bị sạt lở lún sâu vào bãi và uy hiếp đến an toàn của đê. Mặc dù địa phương đã chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện và kế hoạch ứng phó với lũ, bão nhưng nguồn lực còn hạn chế nên không thể bảo đảm vững chắc, lâu dài cho hệ thống đê, kè.

Nếu như trên tuyến đê tả Hồng Hà 2 thuộc địa phận huyện Kiến Xương dài hơn 17,4km phần lớn các công trình xuống cấp liên quan đến đê, kè thì trên tuyến đê hữu Trà Lý dài gần 14km lại xảy ra hiện tượng mặt đê bị phá vỡ kết cấu và các cống qua đê bị hư hỏng. Các cống xuống cấp được huyện liệt vào những vị trí xung yếu trọng điểm nhất năm 2018 có: cống Cú, cống Thụy Bích, cống Diệm Dương, cống Lăng Đông, cống Gia Mỹ. Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Các cống này được xây dựng từ lâu (cống Thụy Bích xây năm 1934, cống Diệm Dương xây năm 1946, cống Cú xây năm 1953...), qua thời gian dài sử dụng cộng với tác động của lũ, bão, biến đổi địa chất nên đều đã xuống cấp, biểu hiện chung là

bị tụt lún không đều dẫn tới thân cống bị nứt, vỡ; tường thân và tường cánh gà cũng bị nứt, nước chảy qua phân tiếp giáp với đê kéo theo làm sạt lở 2 mang cống hạ lưu. Đây là những công trình có chức năng lấy nước tưới và tiêu úng nội đồng trực tiếp ra sông Trà Lý, tình trạng xuống cấp của chúng không chỉ liên quan đến an nguy của đê, tính mạng người dân trong mùa mưa bão mà còn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nhiều xã duyên giang.

Không chủ quan trước diễn biến bất thường của thiên tai, vừa qua, UBND huyện Kiến Xương đã triển khai một số giải pháp trọng tâm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều cho các tầng lớp nhân dân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng các phương án xử lý tình huống và tập huấn kỹ thuật hộ đê, xử lý tình huống trong lũ, bão; tăng cường quản lý hệ thống đê điều; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ hộ đê và tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt khác phục tình trạng các công trình đê điều xuống cấp khi mùa mưa bão đã đến. Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn hệ thống đê, huyện Kiến Xương đề nghị các cơ quan chức năng sớm bố trí nguồn lực sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình đê, kè, cống đã và đang xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn.

KHẮC DUẤN

# Nuôi gà thả vườn hiệu quả cao

Thay vì cho gà ăn bằng thức ăn công nghiệp, gia đình ông Ngô Văn Thị, thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong (Vũ Thư) lại nuôi gà thả vườn, cho ăn thức ăn thủ công để gà có chất lượng cao. Phương pháp chăn nuôi này mang lại hiệu quả cao hơn, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo khách hàng.

Chúng tôi đến thăm trại chăn nuôi gà của gia đình ông Thị vào giờ cao điểm nắng nóng nhưng những chú gà vẫn thong thả "trong chơi" dưới vườn hộc và bờ tre ven đê rợp bóng mát, gió từ sông Trà Lý như chiếc quạt khổng lồ thổi vào mát rượi. Ngắm đàn gà lông vàng óng mượt, ông Thị tự hào kể: Trước kia trại gà này chỉ là một bãi đất bãi ven sông, thấp trũng và dân bị sạt lở, có vụ gia đình tôi trồng ngô, đỗ, có vụ bỏ đất hoang. 5 năm trước, tôi quyết định đầu tư cải tạo, làm trại chăn nuôi gà kết hợp nuôi lợn. Để tránh sạt lở đất xuống sông, mùa nước cạn, tôi đầu tư 1,2 tỷ đồng tiến hành đóng cọc bê tông và xây hàng rào mét vuông tường kè sông, san lấp mặt bằng và làm 450m<sup>2</sup> chuồng trại chăn nuôi gà, lợn, chủ yếu là nuôi gà thịt chất lượng cao.

Năm bắt được nhu cầu ngày càng cao của người dân về gà thịt chất lượng cao, gia đình ông Thị quyết định nuôi gà thả vườn thay vì nuôi nhốt trong chuồng. Hệ thống chuồng trại chỉ để dành cho gà trú ban đêm, ban ngày sẽ được "chạy bộ". Để thực hiện điều này, hơn 1.100m<sup>2</sup> đất còn lại ông Thị dành để trồng hòe, xoài làm bóng mát kết hợp tận dụng rặng tre ven đê để tạo sân chơi cho gà. Tại vườn, ông Thị đổ một lớp cát dày gần 1m, vừa để nâng cao nền vườn vừa để giữ vệ sinh khu vực nuôi. Cứ 1 tuần gia đình ông phun thuốc khử trùng vườn nuôi 1 lần và định kỳ 1 tháng lại dùng máy cày, cày lật đảo lớp cát trên mặt xuống dưới và dùng chế phẩm sinh học xử lý lớp cát có phân gà. Nhờ cách làm này, dù nuôi gà mật độ dày nhưng trại gà của gia đình ông luôn thoáng sạch, không có mùi hôi và bảo đảm gà an toàn, không có dịch bệnh. Giống gà thịt ông chọn nuôi là gà ri, một số ít gà chọn nuôi 2 giống gà này có chất lượng cao, khách hàng ưa chuộng. Để gà phát triển tốt, thay vì cho gà ăn hoàn toàn cám công nghiệp ông Thị cho gà ăn từ 10 - 20%

cám công nghiệp, lượng thức ăn còn lại chủ yếu là bèo tây, rau củ, cám gạo, ngô. Năm ngoài gia đình ông mua được mấy nghìn viên bèo tây, rau củ thành viên nên rất thuận lợi trong khâu chế biến thức ăn cho gà. Phương pháp này giúp gia đình ông tiết kiệm nguồn chi phí thức ăn rất lớn, gà lại đủ chất, tiêu hóa tốt, lớn nhanh, ít dịch bệnh, khắc phục hẳn tình trạng mổ lông nhau như khi ăn cám công nghiệp đơn thuần. So với nuôi gà theo hình thức công nghiệp, nuôi gà thả vườn đòi hỏi thời gian dài hơn, một năm gia đình ông Thị chỉ nuôi được tối đa 2 lứa; bù lại, gà cho giá trị cao hơn, khách hàng hải lòng về chất lượng sản phẩm. Nếu gà ăn cám công nghiệp, nuôi nhốt chỉ có giá 60.000 - 70.000 đồng/kg thì gà thả vườn của gia đình ông thường có giá từ 90.000 - 120.000 đồng/kg, rất dễ tiêu thụ. Với từ 3.000 - 4.000 con gà/thí/năm, trung bình mỗi năm gia đình ông cung cấp ra thị trường 4 - 5 tấn gà thịt, trừ chi phí đầu tư còn thu lãi hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động.

QUYNH LƯU



Mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình ông Ngô Văn Thị.